

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM ĐƯỜNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN
V/v chủ động phòng ngừa lây nhiễm
bệnh Đậu mùa khỉ ở động vật

Tam Đường, ngày tháng năm 2022

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/9/2022 có trên 68.000 người tại 106 quốc gia và vùng lãnh thổ bị mắc bệnh Đậu mùa khỉ, trong đó có 28 ca tử vong tại 13 quốc gia. Bệnh Đậu mùa khỉ có thể lây truyền giữa người với các loài động vật linh trưởng, loài gặm nhấm nhỏ, sóc và chó nhà. Trước diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp trên thế giới và tại các nước trong khu vực, nguy cơ bệnh Đậu mùa khỉ xâm nhiễm và lây lan trong thời gian tới là rất cao. Thực hiện Công văn số 3969/UBND-KTN ngày 24 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc chủ động phòng ngừa lây nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ ở động vật. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

1. Các cơ quan ban, ngành, đoàn thể huyện

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị tổ chức lồng ghép các buổi sinh hoạt, tập huấn... thông tin, tuyên truyền tới người dân và cộng đồng về tình hình dịch bệnh và các biện pháp dự phòng dịch bệnh Đậu mùa khỉ theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Nhân mạnh đặc điểm bệnh Đậu mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm có thể lây truyền giữa người và các loài động vật linh trưởng, loài gặm nhấm nhỏ và chó nhà; khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật (bao gồm động vật nuôi và động vật hoang dã) có triệu chứng nghi ngờ, mắc bệnh (con vật có các biểu hiện ốm như sốt, bỏ ăn, ăn ít, phát ban và có xuất hiện nhiều mụn nước trên da,...) chủ động thông báo với cơ quan thú y để kiểm tra, lấy mẫu bệnh phẩm và thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

2. Phòng Nông nghiệp & PTNT; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 680/CD-TTg ngày 01/8/2022, Công văn số 6637/BNN-TY ngày 04/10/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chủ động phòng ngừa lây nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ ở động vật. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát, phát hiện, xử lý dịch bệnh và một số hoạt động khác trong phòng chống bệnh Đậu mùa khỉ. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp

phòng, chống dịch bệnh động vật theo kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện năm 2022.

Tăng cường rà soát, quản lý chặt chẽ công tác gây nuôi động vật hoang dã; thực hiện tốt công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh, kịp thời phát hiện các trường hợp động vật nghi ngờ mắc bệnh để phối hợp với cơ quan y tế và các đơn vị có liên quan lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm phát hiện tác nhân gây bệnh và thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công kiểm tra, kiểm soát, để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, kinh doanh, giết mổ động vật, sản phẩm động vật trái phép (nhất là linh trưởng, chó, loài gặm nhấm nhỏ...) trên địa bàn huyện. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện theo quy định.

3. Trung tâm Y tế huyện

Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh Đậu mùa khi; xây dựng, cung cấp và phổ biến rộng rãi các nội dung, thông điệp, tờ gấp... tuyên truyền phòng chống bệnh Đậu mùa khi ở người. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khi trên người tại các xã, thị trấn.

4. Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn, các đơn vị chức năng tăng cường thời lượng các tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến cách nhận biết, các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm, mức độ nguy hại của bệnh Đậu mùa khi với sức khỏe và tính mạng con người.

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến tới người dân và cộng đồng về tình hình dịch bệnh và các biện pháp dự phòng dịch bệnh Đậu mùa khi theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Nhấn mạnh đặc điểm bệnh Đậu mùa khi là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm có thể lây truyền giữa người và các loài động vật linh trưởng, loài gặm nhấm nhỏ và chó nhà; khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật (bao gồm động vật nuôi và động vật hoang dã) có triệu chứng nghi ngờ, mắc bệnh (con vật có các biểu hiện ốm như sốt, bỏ ăn, ăn ít, phát ban và có xuất hiện nhiều mụn nước trên da,...) chủ động thông báo với cơ quan thú y để kiểm tra, lấy mẫu bệnh phẩm và thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn, các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động vận chuyển, kinh doanh, giết mổ động

vật, sản phẩm động vật trái phép (nhất là linh trưởng, chó, loài gặm nhấm nhỏ...) trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo Luật định. Tổng hợp báo cáo kết quả phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ trên động vật về Ủy ban nhân dân huyện, qua phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Huyện uỷ, TT. HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, PCT.UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phong Vĩnh Cường